

สภาพและปัญหาการบริหารการศึกษาแบบเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้  
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

ศิริจันทร์ ภัคติโต

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  
หลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
พฤษภาคม 2553  
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร

## ประกาศคุณูปการ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา จันทน์บรรจง อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้คำปรึกษาตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง ชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แก่คณะผู้วิจัย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

ขอขอบพระคุณ ดร.อนุชา กอนพ่วง อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษ ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้คำปรึกษาและชี้แจงรายละเอียดการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ขอขอบพระคุณ ดร.ภูฟ้า เสวกพันธ์ ภาควิชาการศึกษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นางจิตติมา จินลสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 นายสมชาย พันธุ์ควนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 นายศักดิ์ บัวฉิม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และ นายศักดิ์ เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจและแก้ไขเครื่องมือในการวิจัยและได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ให้แก่การสร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวิจัยให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่วิพากษ์ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การวิจัยครั้งนี้ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ที่ได้กรุณาให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้อบรม สั่งสอน ช่วยเหลือและสนับสนุนแก่ผู้วิจัยด้วยดีตลอดมา

สุดท้ายนี้คุณค่าและประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ขอมอบแด่ คุณทิม ภัคดีโต และคุณสุนี ภัคดีโต บิดามารดา ของผู้ศึกษาค้นคว้า ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีได้เอ่ยนาม ที่ได้ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำและให้ข้อคิดเห็น จนทำให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลงได้ด้วยดี

ศิริจันทร์ ภัคดีโต